

หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต และเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน

รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพประกอบการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นเพื่อสามารถให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยความรวดเร็ว เข้าถึงได้ โดยปราศจากเงื่อนไขต่าง ๆ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควรยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๒๒.๒/ว ๓๗๙ ลว. ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับกรณีที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแพทย์หรือผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้ประเมินระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉินว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ผู้มีสิทธิ ส่วนราชการต้นสังกัด สถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลของเอกชน ถือปฏิบัติดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิ

๑.๑ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลของเอกชนได้ โดยไม่ต้องทวงจ่ายเงินให้สถานพยาบาลก่อน

๑.๒ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน การใช้สิทธิให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามนโยบายบูรณาการ ๓ กองทุน กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

๑.๓ ภายหลังจากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาล หากปรากฏว่ายังไม่ได้จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวจัดทำฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาขัดข้องในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล

๒. ส่วนราชการต้นสังกัด

กรณีผู้มีสิทธินำไปเสริมรับเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลดังกล่าว ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ มายื่นขอเบิกเงินจากทางราชการ ให้อนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕

๓. สถานพยาบาลของทางราชการ

๓.๑ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหากฐานข้อมูลสมบูรณ์ ให้ขอเลขอนุมัติแม้ผู้ป่วยไม่ได้อยู่ในระบบเบิกจ่ายตรง โดยระบุเป็นการสมัครขอใช้สิทธิฉุกเฉินเช่นเดียวกับกรณีอุบัติเหตุ

๓.๒ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในให้ขอเลขอนุมัติหรือขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.๓ การส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้ถือปฏิบัติเช่นเดิม

๔. สถานพยาบาลเอกชน

ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามนโยบายบูรณาการ ๓ กองทุน กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามนโยบายบูรณาการ ๓ กองทุน กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน และอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน ให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี้

(ก) ค่าห้องและค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

(ข) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค ให้เบิกจ่ายได้ตามรายการและอัตราที่กำหนด

(ค) ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ให้เบิกจ่ายได้ตามแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามนโยบายบูรณาการ ๓ กองทุน กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กรณีที่มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของบุคคลดังกล่าว ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ และการรักษาพยาบาลยังไม่สิ้นสุดลง ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัว สำหรับการรักษาพยาบาลในคราวนั้น โดยให้นำประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ มาใช้บังคับสำหรับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม